



**EARLY
LEARNING**

**Jefferson County Public Schools
2024-2025 Preschool
Kỳ Hạn Đóng Học Phí**

Lớp nửa ngày 3 giờ mỗi ngày (Không có sẵn ở tất cả các trường Mẫu giáo Jeffco)

5 ngày mỗi tuần	Học phí hàng tháng
Ưu đãi của lớp nửa ngày cho trẻ 3 & 4 tuổi CÓ UPK được chấp thuận	\$0.00
Ưu đãi của lớp nửa ngày cho trẻ 3 tuổi không có UPK được chấp thuận	\$500.00

Lớp cả ngày 6.5 giờ mỗi ngày (Không có sẵn ở tất cả các trường Mẫu giáo Jeffco)

5 ngày mỗi tuần	Học phí hàng tháng
Lớp cả ngày cho trẻ 4 tuổi *xem bên dưới để biết thông tin về điều kiện của lớp cả ngày miễn phí	\$500.00
Ưu đãi của lớp cả ngày cho trẻ 3 tuổi CÓ UPK được chấp thuận	\$500.00
Ưu đãi của lớp cả ngày cho trẻ 3 tuổi không có UPK được chấp thuận	\$1,000.00

Học phí được đóng vào ngày 1 hàng tháng. Khoản thanh toán đầu tiên đến hạn vào ngày **01 tháng 8 năm 2024**. Khoản phí trễ 10.00 sẽ được tính cho các khoản thanh toán học phí nhận được sau ngày 5 của tháng. Học phí được chia thành 9 đợt trả góp theo tháng.

Thông tin UPK

- Đủ điều kiện: Trẻ em ở Colorado đủ bốn tuổi tính đến ngày 01 tháng 10 sẽ đủ điều kiện nhận tài trợ nửa ngày (10-15 giờ mỗi tuần) tại trường mẫu giáo Jeffco.
- Quy trình đăng ký: Tất cả các Gia đình phải nộp đơn xin tài trợ này thông qua trang web của [Chương Trình Mẫu Giáo Phổ Cập](#) khi chương trình này được triển khai vào mùa xuân năm 2024. Thông tin thêm sẽ được chia sẻ khi chúng tôi nhận được thông tin cập nhật từ Sở Giáo dục Sớm Colorado (CDEC).
- Chi tiết tài trợ: Tài trợ bao gồm chương trình mẫu giáo nửa ngày (10-15 giờ mỗi tuần). Có một khoản phí cho nửa sau của ngày trong các lớp học cả ngày.
- Tài trợ lớp cả ngày: Một số học sinh có thể đủ điều kiện nhận tài trợ cả ngày (30 giờ mỗi tuần) thông qua UPK.
- ***UPK đảm bảo tài trợ nửa ngày cho tất cả trẻ 4 tuổi (trước ngày 1 tháng 10). Nếu chương trình còn quỹ, UPK sẽ tài trợ cả ngày cho những gia đình có yếu tố thu nhập cộng với yếu tố thứ hai được xác định trong đơn đăng ký UPK của họ. UPK cũng sẽ tài trợ lớp cả ngày với thu nhập dưới mức giới hạn nghèo của liên bang.**
- UPK sẽ thông báo cho các gia đình nếu họ đủ điều kiện nhận tài trợ lớp cả ngày miễn phí.

Thông tin đăng ký: Các gia đình được khuyến khích xem lại quy trình đăng ký xin tài trợ bổ sung trên trang web trường mẫu giáo Jeffco. [Đào tạo sớm Jeffco](#).

Chương trình Hỗ trợ Chăm sóc Trẻ em (CCAP) dành cho trẻ 3 và 4 tuổi cung cấp hỗ trợ tài chính cho các gia đình có thu nhập thấp đủ điều kiện cần trợ cấp chăm sóc trẻ em cho trẻ từ sơ sinh đến 12 tuổi. Nếu quý vị đủ điều kiện, một phần trong tổng chi phí chăm sóc trẻ em sẽ được thanh toán trực tiếp tới nhà cung cấp. Quý vị sẽ phải trả một phần chi phí chăm sóc trẻ cho nhà cung cấp dựa trên quy mô gia đình và thu nhập.

Nhấp vào đây để biết thêm thông tin: [Chương trình Hỗ trợ Chăm sóc Colorado Chương trình Hỗ trợ Chăm sóc Trẻ em cho Gia đình](#)